

KẾ HOẠCH

Về việc vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TLĐ ngày 01/6/2006 ban hành quy chế thành lập tổ chức, quản lý hoạt động quỹ “Mái ấm công đoàn”; Quyết định số 282/QĐ-TLĐ ngày 28/2/2014 về việc sửa đổi bổ sung quy chế thành lập, tổ chức quản lý hoạt động quỹ “Mái ấm công đoàn” của đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; công văn số 770-CV/TU ngày 08/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” và Quyết định số 223/QĐ-LĐLĐ ngày 28/11/2014 của Liên đoàn lao động tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ Mái ấm công đoàn”. Quyết định số 526/QĐ-CĐN ngày 20/11/2012 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo dục”.

Trong những năm qua, cán bộ, nhà giáo, lao động (CBNGLĐ) cũng như các cấp công đoàn trong ngành đã làm tốt công tác xã hội từ thiện, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn kết giúp đỡ gia đình CBNGLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, hoạn nạn, bệnh tật hiểm nghèo... tạo được sự tin tưởng trong CBNGLĐ; được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, từ nguồn Quỹ "Mái ấm công đoàn", hàng năm Công đoàn các cấp đã xem xét, hỗ trợ cho nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm được nhà ở, ổn định cuộc sống gia đình; kịp thời hỗ trợ CBNGLĐ bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, tặng quà lễ, tết cho CBNGLĐ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn,...

Để tiếp tục khẳng định và nêu cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho CBNGLĐ; Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục phát động đợt vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp kịp thời động viên, giúp đỡ và đề nghị cấp trên hỗ trợ CBNGLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
2. Động viên CBNGLĐ ngành Giáo dục tiếp tục hưởng ứng quyên góp xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn năm 2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC XÂY DỰNG QUỸ

1. Đối tượng vận động

Cán bộ, nhà giáo, lao động các trường THPT, THCS và THPT dân tộc Nội Trú, Văn Phòng Sở, TTBDNVSP và GDTX tỉnh.

